

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỚI QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA



Hòa trong sự chuyển mình của đất nước tiến vào hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thí điểm cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng Ngoại thương đã có những nỗ lực to lớn để chuẩn bị mọi điều kiện vật chất và tinh thần cho quá trình cổ phần hóa, thực hiện thận trọng từng bước để đảm bảo vừa không gây biến động lớn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, vừa tiếp tục hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Năm 2005 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của tiến trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngân hàng (2001-2005) đã gây dựng tiền đề vững chắc cho tiến trình cổ phần hóa: xử lý thành công nợ tồn đọng và nâng cao đáng kể năng lực tài chính; mở rộng hoạt động kinh doanh cả về chất và lượng; hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và phát triển sản phẩm mới, trở thành ngân hàng dẫn đầu hệ thống ngân hàng trong nước về hệ thống công nghệ; đổi mới và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực điều hành.

Ngày 21/9/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 230/2005/QĐ-Ttg chính thức khai thông lộ trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương. Ngân hàng Ngoại thương sẽ được cổ phần hóa theo từng bước:

- Thuê tổ chức tư vấn nước ngoài để thực hiện tư vấn cổ phần hóa ngân hàng: xác định giá trị Ngân hàng, phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, xây dựng lộ trình tăng vốn, tư vấn lựa chọn đối tác chiến lược và tổ chức phát hành.
- Giai đoạn 2006-2007: Tiến hành bán cổ phần theo nhiều đợt, mỗi đợt không quá 10% vốn điều lệ để tăng vốn nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không thấp hơn 70%.

- Giai đoạn 2007-2010: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiếp tục bán cổ phần để tăng vốn điều lệ nhưng phải đảm bảo tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không thấp hơn 51%.

Ngày 14 và 15/12/2005, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Ngoại thương đã thực hiện thành công ngoài dự kiến đợt phát hành trái phiếu tăng vốn bằng đồng Việt Nam. Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất được xác định qua đấu thầu lãi suất là 6% và có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu khi Ngân hàng phát hành cổ phiếu ra công chúng. Toàn bộ số trái phiếu dự kiến phát hành và biên độ tối đa cho phép đã được phát hành trong thời gian rất ngắn. Trong số 1.374 tỷ đồng trái phiếu phát hành, tổ chức nắm giữ 840 tỷ, cá nhân nắm giữ 534 tỷ. Sự thành công của đợt phát hành trái phiếu lần này cho thấy tín hiệu thị trường rất thuận lợi cho việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương trong thời gian tiếp sau. Dự kiến trong năm 2006, Ngân hàng Ngoại thương sẽ chính thức đưa trái phiếu lên niêm yết trên TTGDCK Thành phố Hồ Chí Minh, giúp tạo nguồn hàng cho thị trường, tăng tính thanh khoản và tính minh bạch trong hoạt động của Ngân hàng.

Ngoài ra, các công việc chuẩn bị thuê tư vấn cổ phần hóa đã được khẩn trương triển khai. Ngân hàng Ngoại thương đã lựa chọn và đề xuất danh mục các tổ chức tư vấn quốc tế trình Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính quyết định.